



TẠO TÁC

mến yêu

21

❖ Bản tin Giáo xứ Tạo Tác tháng 1&2 - 2017

Khân
mỗi
thé
màu
khát
khao
tong
điêu
ái



Đinh
Đan
Tạo
Tác
Xây
đắp
phúc
sua
đình

*Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. (Tv 23,6)*

Kính chúc Cha Xứ, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Cụ, Quý Ông Bà, Các Bạn Trẻ và các bé Thiếu Nhi một năm mới an khang, hạnh phúc, tràn đầy phúc lộc.

TRONG SỐ NÀY: • Vui xuân hồng ân • Tạo Tác tết năm xưa • Năm Bính Thân: Hồng ân Chúa như mưa, như mưa • Lộ Thánh: Niềm vui đầu xuân • Tạo Tác: Những hình ảnh ấn tượng nhất năm 2016 • May mắn & Đoàn kết • Tâm sự của những loài hoa • Ô chữ • Chùm tin Giáo xứ Tạo Tác tháng 12/2016 – 1/2017 • Hân hoan chúc mừng • Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tháng 1.

Vui Xuân Hồng Ân



bùng với các lễ hội nhộn nhịp mừng Xuân.

Hạnh phúc Năm Mới tràn đầy hy vọng với những câu chúc Xuân: An Khang – Thịnh Vượng – Phúc – Lộc – Thọ, kèm theo những đồng tiền lì xì mới toanh, chất chứa nhiều may mắn.

Người Công Giáo chúng ta cùng chia sẻ nhiều

Anh chị em thân mến,
Trước thềm Năm Mới, chúng ta được Lời Chúa mời gọi: *“Anh em hãy vui luôn trong Chúa, anh em hãy vui lên!”* (Pl 4, 4)

Các dân tộc trên thế giới nô nức đón mừng Năm Mới. Về hình thức thì khác nhau, nhưng về ước mong hạnh phúc thì rất giống nhau.

Hạnh phúc Năm Mới được diễn tả từ mức độ dung dị: có quần mới, giày dép mới... Càng có nhiều cái mới niềm vui hạnh phúc càng lớn!

Hạnh phúc năm mới còn thú vị hơn nhiều với cảnh sắc mới, vui tươi của thiên nhiên: hoa tươi thắm màu, trái lạ, quà xinh.

Hạnh phúc Năm Mới càng tưng

niềm vui Năm Mới với mọi người. Tuy nhiên chúng ta có một niềm vui đặc biệt. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa Ba Ngôi Quyền năng tốt lành là nguồn vui bất tận cho con người.

Chúa Cha đã tạo dựng đất trời, vạn vật cách tuyệt vời, nhất là sinh ra con người chúng ta cách kỳ diệu:

“Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

Cho làm chủ công trình tay Chúa tạo dựng

Đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8, 7-8)

Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc chúng ta bằng chính máu đào của

Chúa, đã chết và phục sinh để ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống hạnh phúc đích thực của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch yêu thương tuôn đổ trên đời sống chúng ta mỗi giây phút: Bác ái – Hoan lạc – Bình an – Nhân ái và Trung tín... (Gl 5, 22-23)

Quả thật, Chúa là tất cả, là mùa xuân vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện tri ân cách chân thành về ân huệ Năm mới, Xuân mới:

Chúa ơi! Nay ngày Xuân. Hồn

con say sưa trong sắc hương. Thoáng muôn cung đàn. Nhịp lòng vang hòa với thiều quang. Dâng trái tim trung trinh. Chúng con mừng Danh Thánh. Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân, cho chúng con một năm thắm tươi. Xin Chúa khoan nhân ban xuống muôn ân cho chúng con một năm sáng ngời.

**Tạo Tác Mến Yêu
Xuân Đình Dâu 2017**

Tạo Tác Tết Năm Xưa

Hồi đó tôi mới 20. Những ngày gần tết là một cuộc chạy đua với thời gian: thanh toán những công việc đang làm

dở để tới giao thừa không nợ nần ai điều gì. Một trong những việc tôi quan tâm nhất là đi chúc tết quý Cha, quý Thầy tại Học Viện Dòng Tên Đà Lạt. Chiều tối ngày 30 tết chúng tôi tới nhà Dòng để chúc tết cha GB Nguyễn Ngọc Tiến, bề trên cộng đoàn, thầy Antôn Nguyễn Cao Siêu, người phụ trách nhóm chúng tôi... Sáng Mừng Một Tết

là thánh lễ đầu năm. Cuối thánh lễ một vị đại diện giáo dân chúc tết quý Cha, quý Thầy, quý Sơ của 3 cộng đoàn: dòng Tên, dòng Chúa Quan Phòng và dòng nữ Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ. Tôi thích được nghe bác Raphael Nguyễn Việt Cường hoặc bác Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiến chúc tết. Bài chúc của các bác rất hay. Có khi các bác lại còn ngẫu hứng làm thơ tặng Cha và cộng đoàn nữa. Để đáp từ, Cha xứ chúc tết toàn thể giáo dân. Trong khi đó, ngoài tháp chuông sẽ chầm ngòi một băng pháo dài, kết thúc là tiếng ùng thụt to của viên pháo tống. Lễ xong mọi người gặp nhau tại cuối nhà thờ, tay bắt mặt mừng với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.



Nếu thích chụp hình kỷ niệm thì xin mời vào trong nhà thờ, anh Báu hoặc chị Hoàng (tiệm ảnh Hồng Châu) sẽ làm pho nháy. Bàn thờ tổ là kiệt tác của các bác Đaminh Đình Văn Huấn, Phêrô Phan Văn Xuân, năm nào cũng có câu đối thật hay... Các bình hoa ngày tết là tác phẩm của sơ Cecilia Berth Trần Thị Các dòng Chúa Quan Phòng với sự phụ giúp của cô Anna Trần Thị Thiên Triều. Bình hoa nào cũng đẹp. Khoảng 8 giờ sáng mọi thành phần trong Giáo xứ sẽ có mặt tại Học viện Dòng Tên, số 9 Cô Giang, Đà Lạt. Trong lúc chờ đợi mọi người đến đông đủ, thầy Giuse Phạm Thanh Liêm sẽ bật chiếc máy Akai để phát băng nhạc Shotguns Xuân 1975, xen kẽ vài bài trong băng Song Ngọc Xuân 1974... Ấn tượng nhất là bài Ly Rượu Mừng do Ban hợp ca Thăng Long trình bày. Để bắt đầu, đại diện Ca đoàn Têrêsa chúc Tết cộng đoàn dòng Tên, Cha GB Tiến đáp từ rồi li xì cho từng nhóm: Ca đoàn, nhóm Thanh Niên (còn gọi là nhóm Kinh Thánh hoặc Thanh Niên...râu), nhóm Giảng Viên, nhóm Lửa, nhóm Kitô Đoàn, Nhóm Giêsu, nhóm Hải Đồng... Tiếng nhạc xuân lại vang lên. Hấp dẫn nhất là trò lô tô. Vé được phát miễn phí cho mọi người. Ai cũng muốn trúng nhưng phần thưởng lại có hạn: chỉ 5 giải mà thôi. Anh

Tôma Nguyễn Văn Sơn luôn luôn là người hô lô tô: “*Con số gì đây, con số gì đây, con ba con năm, là con ba mươi lăm...*” Anh Louis Gonzaga Đặng Phi Toàn là người rất hài hước, luôn làm mọi người cười bò ra với bài “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi”... Nhà Dòng mang tất cả ra đãi khách. Bánh chưng, bánh tét, giò, chả và các loại mứt đều được bày ra trên chiếc bàn quay có xuất xứ từ Giáo Hoàng Học Viện. Cả những trái dưa hấu cũng được bỏ ra để đãi khách. Cuộc vui kết thúc lúc 12 giờ trưa để trả lại sự yên tĩnh cho chủ nhà. Chiều ngày hôm đó các nhóm đi chúc tết từng nhà của nhau. Có nhóm mãi gần nửa đêm mới xong. Rồi ngày Mừng Hai, Mừng Ba thậm chí qua cả mừng bốn bạn bè cứ kéo nhau đi chơi, đi picnic. Ai cũng muốn ngày tết cứ kéo dài...

Mùng Một Tết Bính Dần nhằm Chúa nhật 09/ 02/ 1986 là lần cuối cùng Cha con được quây quần vui xuân bên nhau tại Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên. Mấy tháng sau, ngày 11/ 8 toàn bộ nhà học viện được bàn giao và trở thành Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch. Hơn 30 năm đã trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được những ngày tết năm xưa đó.

Vincent Trần Đăng Nam



NĂM BÍNH THÂN:

HỒNG ÂN CHÚA

Như mưa, Như mưa

*Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận,
Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân.¹*

Diễn nghĩa bởi Thiên sư Thích Thanh Từ:

*Xuân đến, xuân đi ngõ xuân hết,
Hoa nở hoa tàn chỉ là xuân.*

Năm cũ qua, năm mới đến. Trời đất đổi thay, mà tiết xuân nào hết.

Ngẫm về hành trình Tạo Tác một năm qua, biết bao biến cố vui buồn, biết bao đổi thay, thay đổi! Mà lạ thay, dấu chân Người nào hết, vẫn luôn còn đấy, song hành với giáo xứ trên muôn dặm nẻo đường...

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”



Vui tươi, hạnh phúc hơn cả vẫn là thiếu nhi. Năm qua **Thiếu nhi Tạo Tác** “lớn nhanh như thổi”. Nhờ sự quan tâm săn sóc của cha mẹ, Cha xứ và HĐGX, cũng như sự chỉ bảo tận tình của các anh chị Giáo lý viên, các em đã triển nở nhiều về nhân bản lẫn lòng đạo đức. Siêng năng đi lễ, chăm học hỏi giáo lý, hoạt bát, vui vẻ trong sinh hoạt, tích cực trả lời các câu hỏi trong giờ lớp. Học giáo lý giỏi hơn, múa đẹp hơn, làm hang

¹ Lời kệ của thiên sư Chân Không (946-1001).



đá đẹp hơn, và viết thơ cho Chúa Hải Đồng cũng hay hơn.

Mạnh mẽ hơn là nhận định mà nhiều người đồng tình khi nhìn lại các hội đoàn trong năm qua. **Hiền Mẫu** hăng say. **Thánh Gia** vững chãi. **Ca đoàn** siêng năng. **Giáo lý viên** nhiệt thành. **CLC** tích cực.

Gia đình trẻ nhiệt huyết. **Legio** phát triển về nhân lực, đặc biệt là còn “khai hoa” (thành lập Legio Junior).



Các hội đoàn nhìn chung sinh hoạt nhiệt tình tích cực suốt năm, phát triển cả về thành viên, và chất lượng các sinh hoạt. Đóng góp nhiều, và cân đối, đồng đều cho sự phát triển của giáo xứ.

Không rộng ràng sôi nổi như các đoàn thể, nhưng các ban đặc trách của giáo xứ đã phát huy được vai trò chuyên trách của mình.



Ban Phụng tự luôn tận tâm trong mọi việc liên quan đến Phụng tự: chu đáo, cẩn thận, chính xác qua các bản văn hướng dẫn phụng vụ các ngày lễ, giúp phụng vụ luôn sốt sắng và trang nghiêm. **Lễ sinh** tích cực. **Trang trí** hài hòa, xinh tươi và ấm úng.





Ban Giáo lý đức tin trung tín, nhiệt thành trong việc truyền thụ đức tin cho thiếu nhi; và đã có những chuyến biển tích cực trong phương pháp giảng dạy-tổ chức.



Ban Trật tự chu toàn bốn phận giữ xe. Nhân lực mỏng, công việc vất vả, lại chẳng có gì nổi nang nên khó chiêu mộ được thêm nhân sự.

Với **Ban Đời sống**, cộng đoàn được chăm sóc no đủ, dư đầy. Phục vụ vất vả mà các cô chú vẫn luôn tươi cười niềm nở.



Ban Bác ái chia sẻ tình thương, trợ giúp cho hết mọi người, cả trong giáo xứ lẫn những anh chị em khó khăn ở vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt là **Ban Loan Báo Tin Mừng**, gần như không thấy nhân sự, cũng chẳng nhiều cơ hội gặp gỡ nhau, nhưng với sự quan tâm của Cha xứ và sự

điều động đầy trách nhiệm của Thầy Khanh, việc truyền giáo cho anh chị em dự tòng, việc chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân Kitô giáo đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Ấn tượng nhất là Đại Hội Truyền Giáo của giáo xứ, một bước khởi đầu mạnh mẽ của Cha xứ Giuse, đặt nền tảng cho quyết tâm đưa truyền giáo lên mục tiêu hàng đầu của giáo xứ.

Truyền thông của giáo xứ vẫn là nhịp cầu nối kết, loan truyền những tin vui trong việc khắc họa hình ảnh, sinh hoạt và tâm hồn của giáo xứ cách sống động: Giáo Lý Cộng Đồng, Tạo Tác Mền Yêu, Posters...

Nếu như tinh thần giáo xứ luôn trẻ trung, năng động, thể hiện thật rõ qua

các buổi sinh hoạt văn hóa đức tin, đó là nhờ sự đóng góp tích cực, trách nhiệm, năng động và sáng tạo của **Ban Sinh hoạt**: chương trình của những buổi gặp mặt huynh đệ, các kỳ đại hội (Mái ấm ngọt ngào, Trăng Rằm, Truyền Giáo); các kỳ đại lễ đều để lại ấn tượng sâu sắc và niềm vui ngập tràn.

Một đơn vị quan trọng, âm thầm chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của giáo xứ là **Hội Đồng Giáo Xứ**. Với vai trò cánh tay nối dài của Cha xứ, HĐGX luôn thích nghi, kề vai sát cánh, hỗ trợ Cha xứ, gắn kết và dẫn thân phục vụ.

Và hồng ân lớn nhất đối với giáo xứ, là vị mục tử mà Chúa thương gửi đến cánh đồng Tạo Tác. Đạo đức, nhân từ, nhiệt thành, kiên nhẫn, cha quản xứ Giuse trung thành tiếp nối tinh thần của vị tiền nhiệm - cha Gioan Batixita - luôn thao thức đi tìm ý Chúa và phụng sự Ngài. Chúa đã biểu lộ tình thương cho vị mục tử kính yêu của giáo xứ cách đặc biệt qua lễ Ngân Khánh Linh Mục, và qua cộng đoàn giáo xứ mà Ngài được Chúa trao phó. Dưới sự hướng dẫn của Cha, đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót được biểu lộ thật sống động và “chạm vào trái tim” của mọi người:

- Các cuộc hành hương của giáo xứ, khu giáo, hội đoàn.

- Những chuyến xe bác ái, chia sẻ tình yêu thương cho người nghèo, xây dựng tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện của **Ban Bác Ái**.

- Đùm bọc, an ủi và đỡ nâng những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn: với cô Triều, với cô Phượng... thật xúc động, chân tình và giàu tình thương mà Giáo xứ dành cho những người con của mình.

Tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban cho giáo xứ trong năm Bính Thân qua. Tạ ơn Chúa đã hướng dẫn chúng con trong nỗ lực dựng xây Giáo xứ thành một cộng đoàn yêu thương, phục vụ và truyền giáo. Tạ ơn Chúa đã hiện diện, chia sẻ với các Khu giáo trong mọi biến cố buồn vui. Tạ ơn Chúa đã đồng hành với các hội đoàn và các ban đặc trách, đem lại nguồn trợ lực, sức mạnh và ủi an, để chúng con luôn hăng say phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Và sau hết, tạ ơn Chúa đã ở lại nơi mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con, chia sẻ với chúng con nơi bàn ăn và quy tụ chúng con xum vầy bên nhau và bên Chúa.

Cuối cùng, xin dâng lên Chúa lời nguyện ước đầu xuân, cho mọi người, mọi nhà, cho giáo xứ được bình an, thăng tiến trong năm mới Đinh Dậu. Amen!

Cecilia Hải An



LỘC THÁNH NIỀM VUI ĐẦU XUÂN

Với cộng đoàn GX Tạo Tác, Thánh lễ minh niên bao giờ cũng là việc thiêng liêng quan trọng nhất của một năm mới. Đã thành truyền thống, ngay sau thánh lễ tạ ơn cầu bình an năm mới, mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ Tạo Tác hân hoan lên nhận Lộc Thánh đầu Xuân.

Hồi tưởng lại những năm tháng cũ... Tháng 3 năm 2001, Cha GB Nguyễn Trung Kiên phụ trách Giáo xứ một thời gian để Cha xứ G.B Nguyễn Ngọc Tiến đi học. Một trong những việc Cha Kiên làm là phát động phong trào: cùng đọc và suy niệm lời Chúa, cùng hát ngợi ca Tình Chúa, cùng nỗ lực yêu thương phục vụ. Ngày mừng một tết Nhâm Ngọ 2002, lần đầu tiên giáo xứ được hái Lộc Thánh Đầu Xuân.

Lộc Thánh Đầu Xuân có lẽ là sự vận dụng kết hợp rất sáng tạo 2 truyền thống tốt đẹp của Văn Hóa Việt: hái lộc

đầu Xuân vào Văn hóa Đức Tin, và được phổ biến càng lúc càng rộng rãi trên quê hương VN. Lộc Thánh là những câu Kinh Thánh được trích ra theo một chủ đề tuyển chọn, design đẹp, in ấn cẩn thận, cuộn lại, thắt nơ và treo trang trọng trên cành đào trên gian cung thánh. Trong niềm vui Xuân mới, sau những lời chúc tụng là giây phút hoan hỉ nhận lộc. Thường là cha xứ “mở hàng”, rồi đến đại diện các nhà dòng trong giáo xứ: dòng Tên, dòng Chúa Quan Phòng và dòng Nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Tiếp đến, vị đại diện giáo xứ, đại diện một số hội đoàn hái lộc, rồi mở ra và đọc câu Kinh Thánh được trích dẫn trong đó để cả cộng đoàn cùng nghe. Ai cũng vui khi được “hái” lộc thánh, và có phần hồi hộp khi mở ra, đón nhận Lời Chúa như là ý lực sống cho mình, cho giáo xứ trong năm mới. Cuối cùng, từng gia đình sẽ lên nhận Lộc Thánh đem về



Phòng.

Trải qua 15 năm, Lộc Thánh Đầu Xuân đã thành một truyền thống không thể thiếu khi đi lễ đầu xuân. Ông bà cha mẹ tâm đắc về những điều

đặt một nơi trang trọng trong nhà của mình.

Lộc Thánh Đầu Xuân lạ lùng làm sao luôn “linh nghiệm”, mang lại rất nhiều niềm vui, vững tin cho nhiều người năm mới. Nhớ lại dịp đầu xuân Kỷ Sửu (2009), sau một thời gian các hộp gỗ nhỏ có đề chữ : “**tiết kiệm để xây dựng Nhà Chúa**” được gửi tới từng gia đình, cả giáo xứ “bỏ ống”, nhưng vẫn chưa đáp ứng được chi phí cho công trình nhà Chúa. Cha Gioan Baotixita rất phân vân, do dự. Nhưng, vào ngày đầu xuân năm ấy, hầu hết Lộc Thánh Đầu Xuân mà Cha xứ, các nhà dòng, giáo xứ nhận được đều có nội dung “**mọi việc có Chúa lo**”, như một “linh hứng”, Cha Gioan Baotixita liền quyết định khởi công xây dựng nhà thờ mới ngay trong năm 2009 với lòng tin tưởng ơn Chúa Quan

Chúa dạy cho giáo xứ, cho cá nhân, cho các gia đình... Các em bé cũng nô nức, hân hoan, luôn muốn chính mình được đại diện nhận Lộc Thánh cho gia đình mình. Sự vội vã của nhịp sống, sự rộn ràng của ngày tết không làm cho mọi người sốt ruột. Trong những trang phục đẹp nhất, già, trẻ lớn bé trong hân hoan, nhưng lại rất bình an xếp hàng nhận Lộc Thánh. Mỗi năm dường như dòng người xếp hàng càng đông hơn. Thật vui, thật ấn tượng, thật xúc động khi cảm nhận tâm tình phó thác cậy trông mà mỗi gia đình đặt để nơi Chúa Quan Phòng, biểu hiện qua việc trân trọng đón nhận Lời Chúa trong thời khắc quan trọng của 1 năm mới... Một hành vi nhỏ nhưng rất ý nghĩa trong ngày đầu xuân.

Vincent Trần Đăng Nam

**TẠO TÁC:
NHỮNG
HÌNH ẢNH ẦN
TƯỢNG NHẤT
NĂM 2016**



Táo Tạo Tác đây!



Vị khách đặc biệt Lễ Ngân
Khánh của Cha xứ



1, 2, 3 cố lên!



Ra mà xem...
Con gì đang nằm đây???



Hai ngọn
nến lung
linh!



Các em múa
theo sơ nào!



Ai mà ... thất thế thế này?



Các ca sĩ Opera đang biểu diễn

Quán bún riêu Sơn Điền



Quyết tâm săn hình



Già mà vẫn còn ... gân!



Có mỗi 1 từ 20 chục
làm sao mà chia đây?

Người ta cứ dấu này...
Là các con hãy rửa
chân cho nhau...



Gia đình thầy Bảo Ân
răng mà đông như ri ?

Có giỏi thì ném coi!





MAY MẮN & ĐOÀN KẾT

Thế là sau hơn 3 tháng tranh tài, giải bóng đá Huỳnh đệ lần III đã kết thúc. Và may mắn thay, đội bóng giáo xứ Tạc Tác đã giành được giải ba. Sự may mắn đó thể hiện trước nhất nơi kết quả của từng trận đấu. Tại vòng bảng, Tạc Tác hòa Minh Giáo (đội vô địch năm nay, và là lần thứ 3 liên tiếp) 1-1; thắng Nguyễn xá Don Bosco 2-1; thắng Đa Minh 3-2. Ở vòng hai, Tạc Tác thắng An Bình 1-0. Trận tứ kết, Tạc Tác hòa Vinh Sơn 1-1, và thua trong loạt sút luân lưu. Tại trận tranh huy chương đồng, Tạc Tác thắng Langbian 1-0.

Thứ đến, may mắn còn vì đội Tạc Tác đã vượt qua được muôn vàn khó

khăn trong gian đoạn chuẩn bị. Trước nhất là về thời gian. Vốn vẹn chỉ có 1 tuần trước khi giải đấu chính thức bắt đầu. Vì thời gian cấp bách nên việc kiếm cầu thủ cũng vô cùng vất vả. Những buổi tập của đội chẳng bao giờ đủ 8 người để ra sân ngay từ đầu. Hoặc có đủ chẳng nữa thì hôm nay người này đi, hôm sau người khác tới. Thêm nữa, đội bóng quy tụ mà không có một đồng để mua nước uống và trả tiền sân. Anh em phải tự góp tiền để chơi với nhau. Song trước những khó khăn ấy, đội bóng lại may mắn gặp được những con người quảng đại, dám hy sinh cho đội bóng. Nổi bật nhất là ba gương mặt sau đây.



Anh Giuse Lê Văn Minh Huy thuộc khu giáo Phaolô, con anh chị Tính – Yến. Anh rất nhiệt tình đi quy tụ bạn bè Công giáo (vì theo điều lệ của giải, tất cả các cầu thủ phải là người Công giáo) về đầu quân cho giáo xứ. Anh đại diện đội bóng đi họp, bắt thăm chia bảng. Anh sẵn sàng trả tiền sân tập, mua áo đấu cho anh em, mà không đòi hỏi gì. Anh còn đi kiếm các đội bóng khác làm “quân xanh” cho anh em tập.

Anh Đaminh Nguyễn Vĩnh Sơn (thuộc khu giáo Phaolô) huấn luyện viên U15 của tỉnh Lâm Đồng và là trưởng ban chuyên môn của giải Huynh đệ. Anh không được đầu quân cho Tạo Tác, không được chỉ đạo đội Tạo Tác lúc đang thi đấu, bởi đơn giản như Cha đặc trách giới trẻ nói: “Anh là người của Giáo Hội rồi!”. Tuy nhiên, với chuyên môn và ảnh hưởng của mình, anh xếp và lo chi phí sân tập cho anh em, anh chỉ cho anh em cách “dàn binh bố trận”, tập cho anh em sút phạt, phân tích cách chơi của từng đối thủ. Biết anh em yếu thể lực, anh xếp lịch thi đấu chỉ toàn vào 15g30 để anh em có thể đá tốt hơn. Anh còn luôn nhắc anh em rằng: *“Bóng đá là môn thể thao của niềm vui, của tập thể. Nên anh em đừng la nhau, mà hãy khích lệ*

nhau mà đá.”

Anh G.B Nguyễn Tứ Phương thuộc khu giáo Phanxicô Xaviê, phó ban Bác Ái. Sau khi đã có người lo quy tụ anh em, lo chuyên môn cho đội bóng, phải kể đến người duy trì và điều hành đội bóng. Anh Phương đã làm quá tốt điều này. Anh đi xin tiền để đội bóng có thể “sống”. Anh pha nước chanh cho anh em uống trong mỗi buổi tập. Anh phối hợp với anh Sơn để đưa ra đội hình, chiến thuật, quyết định thay người trong từng trận đấu. Anh nhờ các cô Bác Ái nấu ăn cho anh em sau mỗi trận đấu chính thức, dù thua hay thắng. Nhờ có anh mà các cầu thủ yên tâm, chuyên tâm thi đấu. Nhờ có anh mà bầu khí anh em được vui hơn, thân ái hơn, gắn kết hơn. Cảm ơn “ông bầu” nhé!

Kể ra như thế mới thấy, đằng sau cái thành công may mắn của một đội bóng luôn là một tinh thần đoàn kết và huynh đệ. Có lẽ cái may mắn ở đây chính là tìm được những con người đã tạo nên tinh thần thân ái, đoàn kết kia. Tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả anh em.

Một mùa bóng thật nhiều kỷ niệm!

Giuse Bảo Ân



TÂM SỰ CỦA NHỮNG LOÀI HOA

hạt lúa mì gieo xuống
đất mà không chết đi

Nhờ được ưu đãi về khí hậu nên có thể nói, Đà Lạt là thiên đường của rất nhiều loài hoa. Chúng tôi: Hồng, Cúc, Đồng Tiền, Salem, Glaieul, Lys, v.v... mỗi đứa mỗi vẻ, mỗi đứa mỗi sắc, góp phần làm nên cái đẹp lung linh thơ mộng của thành phố ngàn hoa...

Từ các vườn hoa, hàng tuần vào thứ sáu, thứ bảy hay những ngày lễ cưới, lễ lớn, những bông hoa chúng tôi được diễm phúc góp phần làm đẹp các nhà thờ, đặc biệt là làm đẹp cho nhà Chúa tại Giáo xứ Tạ Oát.

Qua bàn tay khéo léo của các Soeurs và các cô trong nhóm cắm hoa, chúng tôi bị cắt ngắn thân mình, đứa dài, đứa ngắn. Tuy đau lắm, nhưng chúng tôi hiểu rằng có thế mới tạo nên những bình hoa xinh xắn, dễ thương, đẹp mắt, làm đẹp nhà Chúa.

Có lần trong nhà thờ thân yêu này, chúng tôi nghe Cha xứ nói: “Nếu

thì không sinh hoa kết quả”. Lẽ nào chúng tôi có thể chối từ việc các cô cắt tỉa chúng tôi để trang trí cho nhà Chúa thêm xinh đẹp. Chúng tôi biết

các Soeurs, các cô còn hy sinh hơn cả chúng tôi. Để trang trí nhà thờ, cho Thánh lễ thêm phần sốt sắng, nhiều lần, nhất là

vào những ngày lễ lớn, các Soeurs, các cô đã phải cắm hoa quên cả ăn trưa... Những lúc đó, các cô tự đi mua bánh kẹo ăn cho đỡ đói. Sau này, Sr. Thuận, Sr. Văn hay mua các thứ ăn vặt cho các cô, đôi khi còn dẫn ra ngoài ăn trưa rồi về cắm hoa tiếp. Thầy Bảo Ân





phục vụ, làm đẹp cho nhà Chúa, các Soeurs, các cô trong nhóm cắm hoa chỉ có mỗi ước mong sao cho mọi người đến dự lễ cảm thấy sốt sắng, có tâm tình cầu nguyện và cầu nguyện được sâu lắng hơn....

cũng chăm lo hỏi thăm, mua nước mía, mua cơm mang đến cho các cô.

Hy sinh là vậy, nhưng lúc nào chúng tôi cũng thấy các Soeurs, các cô vui vẻ, không bao giờ than phiền, kể cả những lúc bị chê chung bồng thế này thế nọ!

Chúng tôi hiểu rằng với tinh thần

Chúc các Soeurs, các cô trong nhóm cắm hoa được nhiều sức khoẻ, sự sáng tạo để trang trí chúng tôi thật đẹp, cho nhà thờ Tạo Tác quanh năm luôn được xinh đẹp, xứng đáng là ngôi nhà của Chúa.

Nguyễn Thảo

Ô CHỮ

Giải đáp Ô chữ tháng 12/2016

1	K	H	A	I	H	U	Y	Ê	N					
2	M	À	U	H	Ô	N	G							
3	Đ	Â	Y	Â	N	S	Ủ	N	G					
4	T	Ê	P	H	A	N	Ô							
5	P	H	A	N	X	I	C	Ô	X	A	V	I	Ê	

↳ Các ô chữ màu đỏ ghép lại: **NHẬP THÊ**

Ô chữ tháng 1/2017

1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

HÀNG NGANG

1. Ai là vị chủ tế trong thánh lễ khánh thành Nhà thờ Tạo Tác ngày 11/01/2011?
2. Bài hát Kinh hòa bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...” là do ai phổ nhạc?
3. Trong Tin mừng Gioan chương 17, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ điều gì?
4. Ngày đầu năm, cha mẹ thường chúc con trẻ tấn tới về mặt gì?
5. Vị sáng lập Dòng Phan-sinh thừa sai Đức Mẹ (FMM) là ai?
6. “Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng...”. Ai là tác giả bài hát này?
7. Năm mới người ta thường chúc nhau: “Tiền vô...”. Xin điền vào chỗ trống.

Ô chữ hàng dọc màu đỏ là gì? (Xin chỉ lấy chữ cái và tự thêm dấu)

CHÙM TIN GIÁO XỨ TẠO TÁC THÁNG 12/2016 - 1/2017



ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2016:

Cùng với sự thăng tiến của cả cộng đoàn giáo xứ trong đời sống đức tin, những năm gần đây, Giáng Sinh luôn là Đại Lễ mang lại niềm vui lớn cho cả cộng đoàn giáo xứ và cho mỗi người.

Diễn nguyện Giáng Sinh “Ngài đến cho người Cùng khốn” là mở đầu hoàn hảo cho Giáng Sinh. Với chủ đề mang

âm

hưởng Năm Thánh Lòng Thương Xót, kịch bản được trau chuốt kỹ lưỡng, bố cục chặt chẽ, tập luyện công phu, diễn xuất tốt, trang phục đẹp đã đem lại hiệu quả cao, trích đoạn tác phẩm văn học của đại văn hào Victor Hugo đã giúp cộng đoàn cảm





nhận được lòng thương xót của Chúa qua những cuộc đời cùng khốn.

Ngay sau phần diễn nguyện, đồng

đạo giáo dân đã tham dự Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, trong bầu không khí thánh thiện. Nhà thờ rực rỡ xinh tươi với hang đá mang chủ đề gia đình rất xinh xắn. Các hang đá thiếu nhi các lớp giáo lý dâng Chúa góp phần cho cảnh sắc thêm sinh động. Ca đoàn Têrêsa cùng với cộng đoàn cất cao tiếng hát tôn vinh Chúa. Với nhiều người giáo dân, sâu lắng nhất vẫn là những phút giây cuối thánh lễ, khi Cha xứ Giuse cùng cả cộng đoàn giáo xứ sốt sắng viếng hang đá Bêlem.



Năm nay, cộng đoàn giáo xứ chia sẻ niềm vui Giáng Sinh theo cách năng động sáng tạo. Hội Nhạc Thiên Quốc được chuyển thể thành Hội Mừng Chúa Giáng Sinh, một hình thức mang tính cộng đồng hơn. Cùng với “Ông Già Noel ngộ nghĩnh”, các em thiếu nhi múa hát mừng Giáng Sinh, trao quà viết thơ cho Chúa Hải Đồng (giải cá nhân), phần thưởng làm hang đá (theo khối lớp). Liên sau là phần hội chợ vui chơi ẩm thực. Câu cá, thả vòng, ném bóng, quay số, phi tiêu... , ai cũng có thể chơi, ai cũng nhận được nhiều quà, thiếu nhi hào hứng, người lớn cũng phấn khởi...Nhận nhịp, tấp nập nhất là các quầy hàng “phục vụ nhanh”. Thực đơn phong phú, phục vụ vui tươi là món quà Giáng Sinh các ban đặc trách (Bác Ai, Đời Sống), các hội đoàn mang đến cho đại hội để phục vụ cộng

đoàn.

1.1.2017: BỔN MẠNG NHÓM THÁNH GIA



Năm nay Lễ Thánh Gia Thất rơi vào thứ sáu 30.12.2016, là ngày thường nên Nhóm Thánh Gia đã dời ngày mừng Lễ Bổn mạng vào Chúa nhật 1.1.2017. Trong Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Nhóm Thánh Gia, có 6 đôi anh chị trong Nhóm mừng



kỷ niệm tròn năm hôn phối:

Anh chị Nhường-Nữ: 35 năm hôn phối; Anh chị Tài-Roanh: 30 năm hôn phối ; Anh chị Huy-Hương: 30 năm hôn phối; Anh chị Cường-Thùy Anh: 25 năm hôn phối; Anh chị Linh-Chi: 20 năm hôn phối; Anh chị Hiếu-Huyền: 20 năm hôn phối.

Sau Thánh lễ, Nhóm cùng ăn sáng với Cha xứ trước khi lên đường hành hương - viếng hang đá các nhà thờ: Thánh Tâm, Couvent des Oiseaux và nhà thờ Du Sinh.



Tại Du Sinh, sau giờ cầu nguyện, Nhóm có giờ sinh hoạt. Anh Hoàng, trưởng Nhóm, đã đánh giá lại chặng đường một năm qua của Nhóm, với những mặt tích cực và những mặt cần cố gắng hơn, nhớ đến những thành viên đã về với Chúa, những gia đình đã rời Nhóm và chào đón những thành viên trở lại với

Nhóm trong năm qua. Nhóm đã trao quà lưu niệm cho những anh chị có ngày hôn phối tròn năm. Trong phần sinh hoạt, với sự điều khiển của MC Anna Mai Hoa, Nhóm có những trò chơi sinh động, hào hứng, hấp dẫn...làm mọi người cười muồn “té ghế”. Kết thúc phần sinh hoạt, Nhóm dùng cơm trưa và sau đó chia tay nhau.

11.1.2017: KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ LẦN THỨ 6:

Kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Giáo xứ đã thật sự trở thành ngày lễ trọng đối với cộng đoàn. Dù là ngày thường, nhưng có nhiều giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ tạ ơn.

Sau thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ cùng chia sẻ niềm vui qua bữa điểm tâm nhẹ nhàng thân ái và cùng thưởng thức 1 đoạn video clip **“Những viên đá sống động”**. Một clip nhỏ, nhưng nhiều ý nghĩa với những hình ảnh kỷ niệm được chất lọc suốt quá trình dỡ bỏ ngôi nhà thờ cũ, rồi cùng kề vai sát cánh để xây dựng ngôi thánh đường mới, gợi nhớ bao công sức, bao con người đã vất vả cho ngôi thánh đường đẹp đẽ khang trang hôm nay.

20.1.2017: THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ DÒNG TÊN:



Vào lúc 6g00 sáng 20.1.2017, tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên, Thủ Đức, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã chủ sự thánh lễ phong chức phó tế cho 4 thầy Dòng Tên, trong đó có thầy Giuse Hải Đăng và Antôn Hữu Khanh là những thầy đã có thời gian phục vụ tại Tạo Tác.

Thầy Giuse Hải Đăng phục vụ giáo xứ từ năm 2011 đến năm 2013. Khi Cha Giuse mới về làm quản xứ, thầy đã phụ giúp Cha rất nhiều trong việc củng cố, phát triển các hội đoàn. Thầy cũng có những đóng góp quan trọng trong chương trình giáo lý cộng đồng, áp dụng công nghệ tin học vào phụng tự cũng như quản lý giáo xứ.

Thầy Antôn Hữu Khanh phục vụ giáo xứ từ năm 2013 đến nay, khởi sự với vai trò phụ tá của Cha Giuse. Thầy cũng đảm nhận nhiều việc để phụ giúp cha xứ, giáo xứ: đồng hành GLV, lễ sinh, truyền thông... Dấu ấn đặc biệt của thầy là

những cộng tác trong vai trò đặc trách giáo lý dự tòng, hôn nhân. Cùng với việc tổ chức các khóa học cách bài bản, chất lượng, hữu ích, thầy còn giúp đào tạo Giáo lý viên, và đồng hành cách sát sao với Giáo lý viên, cũng như với các gia đình



mới cưới qua các chuyên đề dành cho gia đình tân tòng.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa ban cho quý thầy, cho Dòng Tên và cho giáo xứ. Nguyên chúc quý thầy đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để luôn hăng say phục

vụ cộng đoàn dân Chúa.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG



Thụ phong Phó Tế

- 20/1: Thầy Phêrô Trần Vinh Danh, S.J; Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J; Giuse Nguyễn Hải Đăng, S.J; Antôn Nguyễn Hữu Khanh, S.J

Lễ Bồn Mạ



- Cộng đoàn Hiền Linh, FMM.
- Khu giáo Phaolô và Quý ông, anh, em Phaolô.
- Quý ông, anh, em Antôn, Phanxicô Salêsiô



Hồng Ân làm Con Chúa

- 8/1: Bé Antôn Lê Hoàng Phúc và bé Phêrô Nguyễn Ngọc Hòa

VỀ NHÀ CHA

✠ Bà Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1962, thuộc khu giáo Phanxicô Xaviê, được Chúa gọi về ngày 28/12/2016, hưởng dương 55 tuổi. Thánh lễ an táng ngày 31/12/2016.

Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa. R.I.P.

CÁC SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ TRONG THÁNG 1/2017

- 8/1: Chúa Hiền Linh. • 11/1: Kỷ niệm 6 năm Cung hiến nhà thờ Tạo Tác.
- 18/1 – 25/1: Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. • 25/1: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Bồn mạ Khu giáo Phaolô. • 28/1: Mồng 1 tết Nguyên Đán Đình Dậu: Thánh lễ Minh niên: 6g00. Sau Thánh lễ: Lộc Thánh Đầu Xuân; Chương trình vui xuân mới: chúc tết cộng đoàn, xổ số xuân. • 29/1: Mồng 2 tết: Kính nhớ Tổ tiên ông bà cha mẹ. • 30/1: Mồng 3 tết. Cầu cho công ăn việc làm.
- ♦ **HƯỚNG LÒNG CẦU NGUYỆN:** • 1/3: Lễ Tro • 20/3: Thánh Giuse. Bồn mạ Cha Giuse Phạm Thanh Liêm SJ; Cha Giuse Quảng SJ, Thầy Giuse Bảo Ân SJ, Giuse Hải Đăng SJ, Giuse Ngọc Khang SJ, Nhóm Gia Đình Trẻ Tạo Tác.

LƯU HÀNH NỘI BỘ